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เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๔ นายประภาส พันธุ์อร่าม หัวหน้ากองธุรการเข่ือนสิริกิต์ิ (กธกส-ฟ.) พร้อมด้วยนายธรรมาศักด์ิ 
หิรัญ หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์เขื่อนสิริกิต์ิ นายสมชาย กันทวงศ์ และนายวสันต์ ชูจุ้ย ที่ปรึกษาประชาคม  
ต.ท่าปลาและเทศบาลตําบลท่าปลา  เข้าร่วมกิจกรรมเปิดบ่อ ทอดแห บ้านสิงห์คอมพัฒนา ม.๗ ต.ท่าปลา อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์  โดยมี
นายประทุม ลักขณา นายก อบต.ท่าปลา นายอํานวย จันต๊ะมูล กํานัน ต.ท่าปลา และนางพัชรีภร คําวงจันทร์ ผู้ใหญ่บ้าน ม.๗ ต.สิงห์คอม
พัฒนา และชาวบ้าน ร่วมในกิจกรรม กว่า ๒๐๐ คน ซึ่งบรรยากาศการจับปลาเป็นไปอย่างสนุกสนาน นอกจากน้ียังได้เล่นนํ้าคลายร้อนไป
ด้วย 

กธกส-ฟ. กล่าวว่า "โครงการ ๑ ชุมชน ๑ แหล่งพันธ์ุปลา" เป็นโครงการที่เขื่อนสิริกิต์ิ สนับสนุนพันธ์ุปลาเพ่ือให้ชุมชนนําไป
ปล่อยลงสู่แหลง่นํ้า เพ่ือเป็นการทํารายได้ให้กับหมู่บ้าน และเป็นแหล่งโปรตีนให้กับประชาชน อีกทั้งยังเป็นการสร้างให้เกิดความร่วมมือใน
การดูแลรักษาบริหารจัดการทรัพยากรร่วมกันอีกด้วย 
 นายประทุมฯ  ให้สัมภาษณว่์า เป็นกิจกรรมท่ีดี ชุมชนจัดเป็นประจําทุกปี เปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปลงจับปลา และยังเป็น
การสร้างความสามัคคีของคนในชุมชนอีกด้วย สําหรับการจับปลาในครั้งน้ี ชุมชนได้กําหนดเง่ือนไข คือ ผู้ที่นําอุปกรณ์จับปลามา คดิราย
ละ ๑๕๐ บาท ซึ่งรายได้ทั้งหมด จํานวน ๒๓,๐๐๐ บาท นําเข้ากองทุนหมู่บ้านเพ่ือนําไปพัฒนาชุมชนต่อไป รวมทั้งเป็นการอนุรักษ์ การ
ดํารงชีพของคนในชุมชนที่มมีาแต่บรรพบุรุษอีกด้วย 
 นายอํานวยฯ กล่าวว่า ขอบคุณ กฟผ.เขื่อนสิริกิต์ิ ทีใ่ห้การสนับสนุนพันธ์ุปลา แหล่งนํ้าของชุมชนที่น่ี เรียกได้ว่าเป็นแหล่งอาศัย
ของพ่อพันธ์ุแม่พันธ์ุปลา เป็นอาหารของชาวบ้าน โดยปลาที่ชาวบ้านจับได้ในวันน้ีตัวใหญท่ี่สุดเป็นปลาชะโด นํ้าหนัก ๖ กิโลกรมั และ
สามารถจับปลาชนิดต่าง ๆ อาทิ ปลายี่สก ปลาตะเพียน ปลาไน เพ่ือนําไปเป็นอาหารและขายสร้างรายได้ เป็นจํานวนมาก   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เข่ือนสิริกิติ์ สนับสนุนกิจกรรมสงกรานต์ท่ีทางชมุชนจัดขึ้น เพื่อเป็นการสร้างความสมัพันธ์อันดีกับชุมชน 
ท่ีอยู่บริเวณรอบโรงไฟฟา้เขื่อนสิริกิติ ์และรว่มสืบสานประเพณีท่ีดีงาม 

เนื่องในวันสงกรานต์ ประจําปี ๒๕๕๔ 

ค้นหาภาพกิจกรรมภายในเขื่อนสิริกิติ ์ได้ท่ีเว็ปไซด ์ http://sk..egat.co.th/sk ๒๐๓๐/ 
หรือ IP \\๑๐.๒๔๒.๒.๑๔๒   ระหวา่งเวลา ๐๘.๐๐-๑๖.๐๐ น. ทุกวันทําการ 

วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๔  ท่ีปรึกษาประชาคม ต.แสนตอ นําโดยนายเวทิต จินดาวุฒิกุล เป็นตัวแทน 
กฟผ.เข่ือนสิริกิต์ิ มอบเงิน จํานวน ๒,๐๐๐ บาท สนับสนุนกิจกรรมรดน้ําดําหัวผู้สูงอายุ บ้านปากปาด ประจําปี 
๒๕๕๔ โดยมีนายจันทร์แดง อินยา ผู้ใหญ่บ้านปากปาด ม.๑ ต.แสนตอ อ.น้ําปาด จ.อุตรดิตถ์ เป็นผู้รับมอบ 
 

วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๔  นายทวีศักดิ์ สานต๊ะ พร้อมด้วยท่ีปรึกษาประชาคม ต.แสนตอ เป็นตัวแทน 
กฟผ.เข่ือนสิริกิต์ิ มอบเงิน จํานวน ๒,๐๐๐ บาท สนับสนุนกิจกรรมรดน้ําดําหัวผู้สูงอายุ บ้านท่านา ประจําปี ๒๕๕๔ 
โดยมีนายสายัน ทองคํานุข ผู้ใหญ่บ้านบ้านท่านา ม.๘ ต.แสนตอ อ.น้ําปาด จ.อุตรดิตถ์ เป็นผู้รับมอบ พร้อมกันนี้ได้
รวบรวมเงินบริจาคจากท่ีปรึกษาประชาคม ต.แสนตอ ซ้ือพัดลม จํานวน ๑ ตัว สนับสนุนเป็นของรางวัลงานประเพณี
บุญบ้ังไฟด้วย  
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จัดทําโดย แผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์เข่ือนสิริกติิ์  ๔๐ หมู ่๑๐ ต.ผาเลือด อ.ท่าปลา จ.อตุรดติถ์ ๕๓๑๙๐  โทรศัพท์ ๐๔-๗๔๕-๓๐๓๐-๒ 
ท่ีปรึกษา      ผู้อาํนวยการเข่ือนสิรกิิติ์ ผู้ช่วยผู้อํานวยการเข่ือนสิรกิิติ-์ปฏิบัติการ ผู้ช่วยผู้อาํนวยการเข่ือนสิรกิิติ-์บริหาร และวศิวกรระดับ ๑๑ 
บรรณาธิการ    หวัหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์เข่ือนสิรกิิติ์    กองบรรณาธิการ    แผนกประชาสัมพันธแ์ละชุมชนสัมพันธ์เข่ือนสิริกิติ ์

 

 

 

 
 มีอะไรเป็นแรงจูงใจในการทํากิจกรรม KAIZEN ครั้งนี้ 

พูดง่ายๆ เลย เริ่มต้นในแผนกมีรุ่นพ่ีที่ทํางานอยู่แล้ว และภายในแผนกก็มีแผนที่จะส่งเรื่องเพ่ือนําเสนอในงานวันคุณภาพเขื่อนสิริกิต์ิ  
ปี ๒๕๕๔ กิจกรรมที่ทําน้ีรุ่นพ่ีได้แนะนําให้น้องๆ ได้ศึกษา ได้เรียนรู้ ในงานที่พวกเราทําร่วมกัน 
 

 มีการตรียมตัวอย่างไรบ้าง  
ในรอบ รวฟ. จะทําให้ดีที่สุด สุดความสามารถครับ กลุ่มมีการเตรียมตัวที่ดีขึ้น ปรับใช้เทคนิคในการนําเสนอเพ่ิมขึ้น และจากการสะสม
ประสบการณ์จากรอบต่างๆ  ศึกษาดูว่าที่ผ่านมามีความผิดพลาดจุดไหน สามารถนํามาปรับเปลี่ยนเพ่ือประโยชน์ต่อกลุ่มของเราให้มาก
ที่สุดครับ 
 

 สรุปและอธิบายเรื่องที่ทํา สามารถปรับปรุงคุณภาพงานอะไรบ้าง  
เรื่องที่ทําเป็นเรื่องการลดเวลาการทํางานในการตรวจสอบ Draft Tube Electrode Unit ๑-๓ ระบบ Unit Dewatering ซึ่งใช้เวลานาน
ครับ โดยสภาวะแวดล้อมขณะปฏิบัติงานต้องเผชิญกับมลภาวะทางเสียงและพ้ืนที่อับอากาศ  จึงเป็นที่มาในการคิดเพ่ือลดเวลาในการ
ปฎิบัติงาน คือการเปลี่ยน Terminal  ของอุปกรณ์  จากเดิมจะใช้เป็น Terminal ชนิดหางปลา ซึ่งมีขึ้นตอนในการทํางานที่ยุ่งยากและ
ใช้เวลานาน เน่ืองจากจะต้องเสียเวลาในการปลดและเข้าสายนาน เลยได้นําแนวความคิด  jack ของสาย microphone ซึ่งสามารถต่อ
เข้ากับอุปกรณ์ได้ง่ายขึ้น อีกทั้งยังช่วยลดเวลาในการทํางานตามเป้าหมายของเรา คือ ลดเวลาตรวจสอบบํารุงตัวอุปกรณ์ในโรงไฟฟ้า แล้ว
ยังส่งผลถึงการลดต้นทุน(ค่าแรงจากการทํางาน) การลดความสูญเสียของอุปกรณ์ (การใช้ Terminal ชนิด jack-microphone จะช่วย
ถนอมอุปกรณ์และกันนํ้าเข้าสู่วงจรภายในของอุปกรณ์)  ซึ่งเป็นการยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์อีกด้วย 
 

 สุดท้ายอยากให้ฝากถึงผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. เก่ียวกับเรื่องการทํากิจกรรมคุณภาพ ในฐานะเป็นน้องใหม่และคนรุ่นใหม่ของ กฟผ. 
ประการแรก กิจกรรมน้ีเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ตามช่ือจริง ๆ คือ เกิด“คุณภาพ”ขึ้น แต่ต้องทําควบคู่ไปกับงานประจํา เพราะว่าจะได้
อะไรมากกว่าที่คิด การทํากิจกรรมในครั้งน้ี สอนเราในหลายเรื่อง ๆ  อาทิ การนําเสนองาน การแก้ปัญหา การจัดทําเอกสาร ถือได้ว่าเป็น
ประโยชน์ต่อการทํางานในอนาคตได้มากครับ 
ประการที่สอง แม้เป็นกิจกรรมเล็กๆ แต่ปัญหาบางอย่างเราไม่ควรมองข้ามไป สิ่งเล็กๆ น้ี ถือว่ามีคุณประโยชน์มาก เราสามารถทําสิ่ง
เล็กๆ ให้ย่ิงใหญ่ขึ้นได้ รวมไปถึงการได้ช่วยพัฒนาองค์กร พัฒนาบุคลากร สร้างให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ ในการทํางาน  เช่น ช่วยลด
ต้นทุนในสิ่งที่เรานําไปแก้ไข ผมหมายถึง พวกอุปกรณ์ตรวจจับ ถ้าเราไม่รู้จักพลิกแพลงนํามาใช้ เราต้องเสียต้นทุนในการรักษามากขึ้น 
เรียกได้ว่าเป็นจุดเล็กๆ ที่เรามองไม่เห็น แต่ถ้าเรามองเห็นแล้ว สามารถช่วยแก้ไขปัญหาได้  
ประการที่สาม การทํากิจกรรมคุณภาพ เป็นเคร่ืองมือในการแก้ไขปัญหา นําข้อมูลมาวิเคราะห์ให้เห็นสาเหตุชัดเจน ข้อมูลที่ได้ถือเป็นองค์
ความรู้ ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาต่อไป 

 


